

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ธุรกิจในปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันทั้งในด้านของเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ การตลาดและการบริการ สิ่งเดียวที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดและสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ก็คือทรัพยากรมนุษย์ ถึงแม้องค์กรจะมีทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ซึ่งได้แก่ เงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือเทคโนโลยีดีเพียงใดก็ตาม แต่หากขาดผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่หน้าที่การงานและการจัดการที่ดีแล้ว หน่วยงานก็ยากที่จะสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่วางไว้ได้ (อัจฉรา หอมจรรยา, 2545: 1) และในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายด้านเช่นนี้ เป็นเหตุทำให้มีอาชีพใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน บุคคลจึงต้องมีการตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพื่อตนเอง ซึ่งแต่ละบุคคลมักมีเหตุผลในการเลือกอาชีพแตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกอาชีพอาจขึ้นอยู่กับเหตุผลว่าเป็นอาชีพที่ตนสนใจและอยู่ในสมัยนิยม เป็นอาชีพที่มั่นคงสามารถสร้างรายได้ได้ดี บางคนเลือกตามผู้ปกครองแนะนำ บางคนเลือกตามเพื่อน โดยไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมหรือความถนัดของตนเองว่าสามารถประกอบอาชีพเหล่านั้นได้หรือไม่ ดังที่ สมเพชร ไชยวุฒิ (2540) ได้กล่าวไว้ว่า การเลือกอาชีพใดของบุคคลคนหนึ่งจะเป็นไปตามแนวถนัดของแต่ละคนเป็นสำคัญและหากได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมให้ตรงกับแนวถนัดของบุคคลนั้นอีก ก็จะยังเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการที่จะเลือกอาชีพสำหรับบุคคลนั้น

ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้นิติบุคคลตามกฎหมายต้องจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามรายการค้าที่เกิดขึ้นจริงและมีเอกสารประกอบรายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2555 พบว่ามีการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่จำนวนทั้งสิ้น 6,458 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 344 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 และเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้น พบว่า มีจำนวนเพิ่มขึ้น 3,518 รายคิดเป็นร้อยละ 119 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2555:

ออนไลน์) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่นั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนิติบุคคลเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ดังนั้นส่งผลให้อาชีพผู้สอบบัญชีในหน่วยงานบริษัทรับตรวจสอบบัญชียังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่มาก (จรัส อินทร์คง, 2555: ออนไลน์)

อนึ่งอาชีพ “ผู้สอบบัญชี” เป็นวิชาชีพอิสระอีกอาชีพหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และเรียนมาโดยตรง วิชาชีพนี้คือผู้ให้บริการทางการบัญชี แก่สถานประกอบการบุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการควบคุมดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน สำหรับสภาพการทำงานนั้น ผู้ประกอบอาชีพผู้สอบบัญชี สามารถประกอบอาชีพในสถานที่ต่างๆ ได้หลายแห่ง ทั้งที่เป็นหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ และได้รับการเลื่อนขั้นตำแหน่งไปได้จนถึงตำแหน่งหัวหน้า และหากมีวุฒิกการศึกษา และมีความสามารถในการบริหารงาน จะสามารถเลื่อนขั้นได้จนถึงระดับบริหารในหน่วยงานนั้น เมื่อทำงานจนมีความสามารถ และคุณสมบัติตามที่ ก.บ.ช.(คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี) กำหนดไว้ก็มีสิทธิที่จะสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ก็สามารถที่จะรับตรวจสอบบัญชีให้หน่วยงานทั่วไปได้ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นรายได้เสริมจากงานประจำ จากการศึกษาถึงเงินที่ได้รับต่อเดือนของอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีจะได้รับรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยคือวุฒิกศึกษาระดับปริญญาตรีในงานราชการอยู่ที่ 13,300 บาท เอกชน 16,000 บาท นอกจากค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแล้วในภาครัฐจะได้รับสวัสดิการตามระเบียบของทางราชการ ส่วนในภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เป็นต้น ถือได้ว่าอาชีพผู้สอบบัญชีเป็นอาชีพที่มีเกียรติโดยต้องทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงจะได้รับเกียรติและการยอมรับจากลูกค้าและบุคคลทั่วไป แต่โดยทั่วไปแล้วทุกอาชีพย่อมมีข้อดีข้อเสียอยู่ด้วยกัน หากกล่าวถึงข้อควรระวังที่อาชีพผู้สอบบัญชีควรให้ความสนใจคือความเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมายเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เพราะต้องทำงานกับเอกสารสำคัญของลูกค้า หากทุจริตหรือประมาทเลินเล่อก็เป็นเหตุให้ถูกยึดใบอนุญาตตรวจสอบบัญชีได้ ดังนั้นผู้สอบบัญชีต้องทำงานอย่างมีเอกภาพ มีอิสระที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา จนบางครั้งต้องทำงานล่วงเวลาหรือเสาร์อาทิตย์เพื่อให้ทันกับเวลาที่กำหนดไว้ (จรัส อินทร์คง, 2557: ออนไลน์)

ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำการวิจัยเรื่องทัศนคติของนักศึกษาสาขาการบัญชีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการสอบใบอนุญาตในการประกอบ

วิชาชีพทางการบัญชี พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 64.2 มีความสนใจต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนื่องจากต้องการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอยู่แล้วและคาดว่าจะทำงานหาประสบการณ์ก่อนสอบโดยมีความคิดเห็นว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากใบประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือทำให้สามารถตรวจสอบบัญชีได้และได้รับความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะบริหารธุรกิจ, 2556: ออนไลน์) จากผลการวิจัยดังกล่าว ทำให้ทราบว่ามีนักศึกษาระบบบัญชีมีความสนใจต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงถือได้ว่าอาชีพผู้สอบบัญชียังเป็นอาชีพที่น่าสนใจและมีผู้สนใจเลือกเป็นอาชีพอยู่มาก

จากเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระบบบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่ออาชีพผู้สอบบัญชี เนื่องจากการเลือกอาชีพเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะจบการศึกษา ควรต้องมีการเตรียมตัวและตัดสินใจในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด และการศึกษาค้นคว้านี้สามารถเป็นประโยชน์แก่บริษัทรับตรวจสอบบัญชีในด้านการวางแผนการจ้างงานสำหรับบัญชีบัณฑิตจบใหม่ในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระบบบัญชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่ออาชีพผู้สอบบัญชี

1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. ทำให้ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาระบบบัญชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่ออาชีพผู้สอบบัญชี

2. บริษัทรับสอบบัญชีสามารถนำผลของการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสรรหาพนักงาน

1.4 นิยามศัพท์

ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรดเดอริค เฮิร์ซเบอร์ก เช่น ปัจจัยจูงใจในการทำงานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายและผลผลิตของงานสูงขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ

1. ปัจจัยบำรุงรักษา (Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานยังคงทำงานอยู่เป็นปัจจัยที่ทำให้พนักงานอยากอยู่ในองค์กรต่อไป

2. ปัจจัยตัวกระตุ้น (Motivating Factors) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำงาน (Job Satisfaction)

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนของรายการต่าง ๆ ที่บันทึกลงในสมุดบัญชี รวมทั้งเอกสารทางการเงินให้เป็นไปตามที่กำหนดข้อบังคับและทำหน้าที่ให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านภาษี และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายถึง นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาบัญชี ชั้นปีที่ 4 ของปีการศึกษา 2557 ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved